

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU
CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM
2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn

Trong năm 2022 Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo cùng tập thể đơn vị luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn; luôn nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện, phân công cụ thể, hoàn thiện phương thức quản lý, quy định hoạt động của phòng, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện mọi công tác được giao.

Đạt được những kết quả quan trọng như vậy là do Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện trong quá trình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị trong Học viện, sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cán bộ trong đơn vị.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác sinh viên, công tác truyền thông, công tác truyền thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, tính chất ngày càng mới mẻ của công việc. Số lượng cán bộ còn mỏng, năng lực của cán bộ không đồng đều trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Đánh giá chung:

Trong năm 2022, các mặt công tác của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên đã được đẩy mạnh.

Các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên được tăng cường về số lượng và chất lượng. Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo chung của Học viện.

Công tác sinh viên được chú trọng và ngày càng nâng cao hiệu quả. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho sinh viên được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Đơn vị đã có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế liên quan đến công tác khen thưởng sinh viên. Hoạt động văn hóa, thể thao của sinh viên cũng được triển khai hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp bước đầu được nghiên cứu, triển khai tại Học viện.

Công tác truyền thông được chú trọng. Việc quản lý, thu thập, bổ sung tư liệu Phòng Truyền thống được triển khai tốt, phục vụ tốt cho hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện; các hoạt động tại Phòng Tưởng niệm nhân các dịp quan trọng của Học viện được bảo đảm.

Công tác truyền thông đã nâng lên về chất lượng, cả về truyền thông trực quan và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, số lượng tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội thể hiện toàn diện các mặt hoạt động của Nhà trường cũng như hoạt động học tập, đời sống tinh thần của học viên, sinh viên; số lượng view đạt trên 10 nghìn lượt/1 bài.

2.2. Kết quả công tác năm 2022:

2.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên:

Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên luôn nhận thức và quán triệt sâu sắc về sứ mệnh, chức năng nhiệm vụ của Học viện cũng như của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên luôn được quan tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Vì vậy Phòng luôn quán triệt thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với sinh viên thông qua các hoạt động như:

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K42, chú trọng các nội dung phổ biến pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn phương pháp học tập trong môi trường Đại học, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên...;

- Phối hợp tổ chức kịp thời cho sinh viên học tập các Nghị quyết Trung ương của Đảng khóa XIII, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Tổ chức nắm tình hình tư tưởng của sinh viên thông qua giao ban sinh viên tại các khoa, các giáo viên, cố vấn học tập, hội nghị đối thoại sinh viên, trên mạng xã hội, các buổi giao lưu, trả lời, tư vấn sinh viên; chú trọng nắm diễn biến tư tưởng sinh viên, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và diễn biến tư tưởng của sinh viên đối với các chủ trương chung của Nhà trường.

- Thông tin, trao đổi với sinh viên, định hướng tư tưởng, dư luận về những vấn đề sinh viên quan tâm: chế độ chính sách với sinh viên, việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, nâng cao ý thức chính trị, tích cực học tập, tinh thần vượt khó để học tập tốt, nhận xét đánh giá đối với sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện kết nạp Đảng...

- Tổ chức thành công hai Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, ban với sinh viên hệ chính quy và chính quy hệ chất lượng cao. Đồng thời thường xuyên tư vấn, phổ biến quy chế, nội quy cho sinh viên, chú trọng quy chế rèn luyện sinh viên, quy chế nội trú, ngoại trú, các quy định của Học viện.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc ban hành Quy định về Văn hóa học đường và quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Tham mưu nhiều công văn về việc nắm tình hình sinh viên; phối hợp hiệu quả với các khoa, Đoàn TNCS Học viện, các đơn vị liên quan, công an các cấp, chính quyền địa phương để giáo dục chính trị tưởng cho sinh viên và xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự có liên quan đến sinh viên Học viện; chủ động phòng chống không để sinh viên bị dụ dỗ lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh trật tự an toàn xã hội, đặc biệt vào các dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5, 2/9...

- Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm cho sinh viên tại Tiểu đoàn 905 Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tóm lại, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Phòng đã vận dụng, đổi mới nhiều hình thức, phương pháp giáo dục một cách thiết thực, linh hoạt phù hợp với điều kiện mới và cả trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Tổ chức các phương tiện truyền thông để giáo dục sinh viên, sử dụng hiệu quả hệ thống pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu để tuyên truyền giáo dục; phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng, Đoàn Thanh niên Học viện và cán bộ, giảng viên tổ chức các các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện.

2.2.2 Công tác sinh viên

Công tác quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên ngoại trú, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đảm bảo quyền lợi sinh viên đúng quy định hiện hành; quản lý đánh giá rèn luyện sinh viên, giáo dục sinh viên phấn đấu vào Đảng; đôn đốc sinh viên thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện.

Thực hiện tốt công tác quản lý Sổ quản lý sinh viên, làm thủ tục xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên, làm thẻ cho sinh viên, quản lý lưu học sinh Lào trong công tác rèn luyện và các hoạt động thể thao...

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Giám sát, đôn đốc sinh viên thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định của Nhà trường; phối hợp với khoa để giáo dục và ngăn chặn sinh viên vi phạm quy chế và có biểu hiện tiêu cực trong học tập và rèn luyện; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý khi sinh viên vi phạm. Chủ trì thực hiện công tác thi đua khen thưởng sinh viên từng học kỳ và cả năm học 2022 theo đúng Quy chế. Kiểm tra, xác nhận quá trình rèn luyện cho 40 sinh viên kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức và học lớp nhận thức về Đảng; rà soát kiểm tra kết quả rèn luyện của hơn 200 sinh viên đi học lớp nhận thức về đảng; Quản lý và kiểm tra hơn 2000 Sổ quản lý sinh viên.

Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên: Hoàn tất 01 hồ sơ đề nghị Thành đoàn Hà Nội khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa 2022 và 01 hồ sơ cho sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn để

nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong tổ chức năm 2022; Triển khai thực hiện việc kiểm tra và xét duyệt hồ sơ cho hơn 1695 lượt sinh viên thuộc diện: miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, nhận học bổng và trợ cấp xã hội 1602 sinh viên, sinh viên vay vốn tại địa phương, sinh viên xin hoãn nghĩa vụ quân sự và làm thủ tục thi cấp chứng chỉ Tiếng anh và Tin học; Rà soát và lập danh sách đề nghị Hội đồng khen thưởng kỉ luật và trình Giám đốc Học viện ra quyết định kỷ luật: 236 sinh viên vi phạm quy chế thi, khiển trách 434 sinh viên đăng kí dưới 10 tín chỉ, 186 sinh viên buộc thôi học vì đăng kí dưới 10 tín trong 2 kì liên tiếp; Cử cán bộ tư vấn, hướng dẫn và phối hợp với các khoa, phòng, ban để tư vấn cho sinh viên và phụ huynh sinh viên một cách kịp thời, hiệu quả về chế độ chính sách và hướng nghiệp và việc làm sinh viên.

Công tác Văn -Thể - Mỹ: Tổ chức cho sinh viên Học viện tham gia các hoạt động như: giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2022; các phong trào sinh viên: tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, các hoạt động do địa phương, Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo TW tổ chức.

Công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho sinh viên: Phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho sinh viên”

2.2.3. Công tác truyền thông

Tổ chức triển khai Đề án Truyền thông; Triển khai truyền thông các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức chương trình truyền thông về Tuyển sinh - Hướng nghiệp AJC Open Day; Tham gia 1 buổi Tư vấn tuyển sinh trực tuyến do Báo Tuổi trẻ tổ chức và 1 buổi tại ĐH Bách Khoa Hà Nội; Truyền thông tuyển sinh (35 bài đăng, bao gồm tuyển sinh chung của Học viện, giới thiệu các khoa, viện, 10 video giới thiệu từng đơn vị đào tạo); Truyền thông về các hoạt động của Học viện, đảm bảo bài đăng theo kế hoạch hàng tháng, trung bình 15 bài/tháng, 180 bài/năm; 5 video, infographic, 2 audio truyền thông về Học viện; Tổ chức hoạt động của CLB truyền thông sinh viên ACC, đưa ra các quy định quản lý, điều hành CLB truyền thông ACC; Cập nhật, giải đáp các ý kiến thắc mắc liên quan đến tuyển sinh và đào tạo của Học viện; Tuyên truyền cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện đẩy mạnh chia sẻ các tin, bài, hình ảnh,... quảng bá về Học viện trên Facebook cá nhân; Hoàn thành chỉ tiêu fanpage đạt 50.000 like (hiện đã đạt 126.000 like); 100% khoa, viện

đào tạo xây dựng và duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông trên trang fanpage của đơn vị; tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh; Tổ chức chương trình AJC Open Day 2022; Tổ chức các hoạt động livestream tư vấn tuyển sinh.

2.2.4. Công tác truyền thông

Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phòng Truyền thông Học viện;

Giám sát thi công, đưa phòng Truyền thông vào hoạt động kịp phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Học viện cho các thế hệ cán bộ viên chức, sinh viên, học viên Học viện, cũng như quảng bá hình ảnh và những thành tựu của Học viện trong quá trình xây dựng và phát triển.

2.2.5. Công tác khác

- Thực hiện các công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ việc kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo;

- Trang trí, khánh tiết các hội nghị, hội thảo, tổng kết... theo kế hoạch của Nhà trường và các sự kiện của Học viện; hỗ trợ các đơn vị khi trong công tác trang trí, khánh tiết cho các hoạt động;

- Phối hợp Bình chủng Hóa học tổ chức chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT Lạc Thủy A, tỉnh Hòa Bình;

2.3. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

- Có lúc tiến độ công việc còn chậm, có việc hiệu quả chưa cao do trình độ chuyên môn của cán bộ công chức không đồng đều, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao;

- Sự phối hợp giữa đơn vị với các đơn vị liên quan có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến hiệu quả trong công tác quản lý sinh viên chưa cao;

- Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới cho sinh viên chưa được tổ chức thường xuyên;

- Chưa có những biện pháp hữu hiệu nhằm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt các quy chế, quy định và nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tham gia các hoạt động chính trị-xã hội của sinh viên;

- Công tác nắm bắt tình hình sinh viên có lúc còn chưa kịp thời;

- Một số nhiệm vụ mới của phòng rất nặng nề, mới mẻ như công tác truyền thông, hướng nghiệp, khởi nghiệp sinh viên trong khi lực lượng cán bộ được đào tạo và có kinh nghiệm còn mỏng dẫn đến việc triển khai chưa thực sự hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tăng cường các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, học viên và sinh viên Học viện, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, chú trọng giáo dục Nghị quyết TW, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên phù hợp với điều kiện đào tạo theo tín chỉ, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị khoa, phòng, cố vấn học tập để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên.

2. Công tác sinh viên

- Tăng cường tổ chức các hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức của sinh viên đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt quy chế, quy định của Học viện.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Phối kết hợp với các khoa, phòng, ban chức năng và Đoàn Thanh niên Học viện đẩy mạnh “phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt” trong sinh viên vào dịp thi học phần, kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Nhà giáo 20/11. Tổ chức thực hiện tốt, nề nếp văn hóa học đường cho sinh viên.

- Tổ chức sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo sinh viên tham gia như các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, Tổ chức các hoạt động thể thao sinh viên toàn trường.

- Tổ chức phong trào sinh viên xây dựng “lớp kiểu mẫu”, “phòng ở kiểu mẫu” xây dựng môi trường Ký túc xá văn minh, lành mạnh, xanh- sạch –đẹp.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho sinh viên đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch.

- Xây dựng, triển khai các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp sinh viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nâng cao hiệu quả tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên.

3. Công tác truyền thông

- Xây dựng, triển khai tốt Kế hoạch Truyền thông tuyển sinh năm học 2023-2024;

- Tăng cường truyền thông về các hoạt động của Học viện, hoạt động của các đơn vị đào tạo, các thông tin liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, đời sống sinh viên... trên nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh của Học viện;

- Tổ chức tốt việc giải đáp thắc mắc của phụ huynh và học sinh, sinh viên liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và các vấn đề khác trên fanpage Học viện và group Tư vấn tuyển sinh;

- Quản lý tốt, nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB ACC

4. Công tác truyền thống

- Tiếp tục thu thập, bổ sung, quản lý tốt tư liệu Phòng Truyền thống.

- Nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động Phòng Truyền thống, Phòng Tưởng niệm.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Để tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị, Phòng CTCT&HTSV xin đề xuất:

- Cần đầu tư hơn nữa về chủ trương và kinh phí cho hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên;

- Cần đầu tư kinh phí nhiều hơn nữa cho công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp của sinh viên để xây dựng, triển khai Đề án triển khai hoạt động khởi nghiệp sinh viên theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bên cạnh việc cấp học bổng cần tăng cường thêm các phong trào thi đua trong sinh viên và khen thưởng, hỗ trợ sinh viên nhiều hơn nữa để thúc đẩy sinh viên cố gắng học tập, rèn luyện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong sinh viên;

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

